

Số: /BC-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2023**

Kính gửi: Công an tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 65/CAT-ANM ngày 07 tháng 01 năm 2023 của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi tiếp thu Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, thị trấn có ma túy năm 2023 để triển khai, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Láng Biển xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp để giữ vững xã không ma túy.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chọn địa bàn chuyển hóa không ma túy trong năm 2023, hướng dẫn Công an xã, thị trấn tham mưu chính quyền cùng cấp thực hiện các giải pháp giữ vững các xã không ma túy đã chuyển hóa thành công.

### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

#### 1. Công tác rà soát, xác định địa bàn

- Đã chỉ đạo Công an huyện rà soát địa bàn các xã, thị trấn để phục vụ công tác chuyển hóa xã không ma túy năm 2023. Qua đó, đã chọn xã Mỹ An để thực hiện chuyển hóa xã không ma túy và Ủy ban nhân dân xã Mỹ An đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 01/3/2023 để thực hiện việc chuyển hóa xã không ma túy.

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi, Hưng Thạnh và Láng Biển tiếp tục huy động các ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp để

tiếp tục duy trì, giữ vững xã không có ma túy. Trên cơ sở đó Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự xã Thạnh Lợi ban hành Kế hoạch số 43/KH-HĐ ngày 25/2/2023; xã Hưng Thạnh ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 01/3/2023 và xã Láng Biền ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/02/2023 để triển khai thực hiện trên địa bàn.

## **2. Kết quả tuyên truyền phòng, chống ma túy và củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở**

- Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là biện pháp trọng tâm, đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn chủ động phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phát động trực tiếp và qua thực hiện các phong trào tại địa phương, trong cơ quan, đơn vị, trường học về các mối hiểm họa từ ma túy, thủ đoạn hoạt động, các loại ma túy mới núp bóng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm để xâm nhập vào trường học,... nhằm nâng cao nhận thức người dân, giáo dục con em phòng tránh, không tham gia tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc lồng ghép tuyên truyền hậu quả tác hại của ma túy, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Kết quả đã phối hợp tổ chức được 152 lượt, có 52.112 lượt người dự. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Công an huyện đã biên tập, viết tin, bài tuyên truyền phòng, chống ma túy đăng trên Trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của ngành Công an quản lý được trên 133 tin, bài; treo 20 băng rôn, 04 áp phích có nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cung cấp cho Công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh triệt xóa 15 vụ vi phạm pháp luật về ma túy và mời làm việc nhiều đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền phát huy vai trò của những người có uy tín trong dòng họ, tôn giáo tại các khóm, ấp để tuyên truyền, vận động người thân, tín đồ tôn giáo chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống ma túy, không tham gia tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng tăng cường công tác mời gọi, test ma túy để răn đe, giáo dục các đối tượng.

- Chỉ đạo ngành Công an phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu củng cố, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên Ban quản lý của 1.011 Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn huyện; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 133 đồng chí Công an viên bán chuyên trách và lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố năm 2023.... Qua đó, nâng chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn và các tổ chức quần chúng trong tham gia phòng, chống ma túy tại địa bàn.

- Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Công an xã, thị trấn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp củng cố mô hình quản lý giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng. Hiện 13/13 xã, thị trấn có mô hình (03 xã không ma túy, mô hình chỉ quản lý thanh thiếu niên VPPL) để huy động các ngành, đoàn thể và Nhân dân vào công tác phối hợp giáo dục, quản lý người nghiện, hướng dẫn việc làm, phòng ngừa tái nghiện.

### **3. Công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và xã có ma túy**

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để phân loại tham mưu Hội đồng bảo vệ ANTT xã, thị trấn phân công các ngành, đoàn thể thực hiện công tác quản lý, giúp đỡ.

- Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, xác định tình trạng người nghiện theo Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đã mời test nhanh 127 đối tượng dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý theo Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ 86 đối tượng; đưa đi cai nghiện tự nguyện, bắt buộc 41 đối tượng. Tiếp tục quản lý 64 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đa phần đối tượng không có nghề nghiệp ổn định; loại ma túy sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp (Methamphetamine).

- Thực hiện việc xác định, phân loại địa bàn về ma túy theo Hướng dẫn số 96/HD-BCĐ ngày 28/3/2013 của Ban Chỉ đạo 138 Tỉnh về hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định người nghiện ma túy và tiêu chí phân loại xã, phường, thị trấn có ma túy. Hiện trên địa bàn huyện có 10/13 xã, thị trấn có ma túy và 03 xã không ma túy (xã Láng Biển, Thanh Lợi, Hưng Thạnh) đã được công nhận. Trong năm đã thực hiện chuyển hóa địa bàn xã Mỹ An đã đạt các chỉ tiêu đang chờ công nhận.

### **4. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy**

- Chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp thực hiện giữ vững đối với 03 xã không ma túy, chuyển hóa xã Mỹ An không ma túy. Lực lượng đã tăng cường công tác kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện không để các đối tượng lợi dụng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đã tổ chức kiểm tra 86 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 09 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt 49,5 triệu đồng. Lực lượng Công an xã đã duy trì việc phối hợp với Quân sự tuần tra kiểm soát được 1.147 lượt, có 6.891 lượt đồng chí tham gia, phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ được trên 235 trường hợp, với tổng số tiền phạt 158.250.000 đồng, giải tán trên 437 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya để phòng ngừa.

- Chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, tập trung đấu tranh triệt xóa các tụ điểm ma túy, không để hình thành các tụ điểm hoạt động phức tạp, đường dây vận chuyển,

mua bán trái phép chất ma túy. Trong năm lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 15 vụ - 29 đối tượng (tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Về hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ: 368,942 gram ma túy và nhiều tang vật có liên quan. Đã làm rõ khởi tố 11 vụ - 19 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ - 01 đối tượng, chuyển PC04 Công an Tỉnh 03 vụ.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác nắm tình hình, có biện pháp phòng ngừa việc lạm dụng chất gây nghiện, chất hướng thần và sử dụng sai mục đích các loại tiền chất. Kết quả trong năm năm 2023, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra được 280 cơ sở, qua kiểm tra chưa phát hiện lợi dụng để vi phạm pháp luật về ma túy.

- Chỉ đạo các Phòng, Ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm quản lý, kiểm tra, phát hiện và nhổ, phá cây có chứa chất ma túy. Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền thời gian qua chưa phát hiện việc trồng cây chứa chất ma túy trên địa bàn huyện.

- Lực lượng Công an đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ ngành Công an nắm, quản lý địa bàn, đối tượng kịp thời phát hiện bắt xử lý 15 vụ vi phạm pháp luật và phạm tội về ma túy. Không để các điểm ma túy kéo dài, phức tạp, hình thành những đường dây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

#### **1. Kết quả đạt được**

Các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn luôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện nhiều biện pháp để giữ vững địa bàn, chuyển hóa xã không ma túy; cán bộ, chiến sĩ, công chức, đoàn viên, hội viên đã phát huy vai trò trong công tác phối hợp thực hiện; lực lượng Công an đã tích cực tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện giữ vững 03 xã không ma túy, chuyển hóa xã không ma túy (xã Mỹ An) đạt hiệu quả.

#### **2. Khó khăn, vướng mắc**

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hậu quả tác hại của ma túy, thủ đoạn, chế tài xử lý các hành vi vi phạm,...được thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức nhưng một bộ phận thanh thiếu niên vẫn thiếu nhận thức, sử dụng ma túy dẫn đến số người sử dụng trái phép chất ma túy tăng, tội phạm ma túy tăng so với năm 2022.

- Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy đa phần thuộc loại đối tượng lười lao động, ăn chơi liêu lỏng, không có ý thức pháp luật, vâng lời dạy của cha mẹ,...nên công tác giáo dục đối tượng này rất khó, hiệu quả thấp.

- Số xã không ma túy tăng thêm qua chuyển hóa nên việc giữ vững xã không ma túy ngày càng khó, nhất là việc quản lý các đối tượng trên địa bàn không để bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG**

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các biện pháp để giữ vững xã không ma túy đã chuyển hóa được công nhận.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh, triệt xóa điếm ma túy trên địa bàn huyện, không để phức tạp; thực hiện tốt việc lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, đưa đi cai nghiện bắt buộc để kéo giảm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ngoài xã hội để giảm áp lực cho công tác chuyển hóa, giữ vững các địa bàn không ma túy.

- Chỉ đạo các ngành tăng cường công tác tuyên truyền hậu quả, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn tội phạm ma túy, các loại ma túy mới,...trên Trang thông tin điện tử, fanpage, Facebook, Zalo để người dân cảnh giác, phòng ngừa.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2023 trên địa bàn huyện Tháp Mười./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND huyện;
- CT, các PCT/UBND huyện;
- Các Phòng, Ban ngành huyện;
- Các Tổ chức CT - XH huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (T).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Thanh Bình**